



ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณ
เงินแผ่นดิน คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นั้น
บัดนี้ การพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับทุนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนแก่โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (วิจัยในชั้นเรียน) จำนวน 8 เรื่อง ๆ ละ 5,000 บาท ดังนี้

ที่	ชื่อผู้วิจัย	สาขา/หมู่วิชา	ชื่อเรื่องวิจัย	ทุนวิจัย
1	อ.มนตา รัตนจันทร์	การศึกษาปฐมวัย	การใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน เชิงสร้างสรรค์ (CCPR MODEL) เพื่อส่งเสริม การมีภาวะผู้นำของนักศึกษา สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย	5,000
2	อ.สุวรรณี เครือพึ้ง	ภาษาไทย	การใช้แนวคิดสหศาสตร์เพื่อพัฒนาการอ่าน ออกเสียงพยัญชนะไทยที่ถูกต้องของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	5,000
3	อ.บุษราคัม อินทสุก	ภาษาอังกฤษ	ผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อ ความเข้าใจด้วยเทคนิคการสอนแบบ แลกเปลี่ยนบทบาทสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี	5,000
4	ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมจันทร์	คอมพิวเตอร์	ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ ด้านเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบรอบรู้ สำหรับนักศึกษาครู	5,000
5	อ.ดร.ดุขมูฏี สีตลวารงค์	หลักสูตรและ การสอน	ผลของการถอดบทเรียนที่มีต่อทักษะ การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	5,000

ที่	ชื่อผู้วิจัย	สาขา/หมู่วิชา	ชื่อเรื่องวิจัย	ทุนวิจัย
6	อ.ดร.ณัฐ รัตนศิริณิขกุล	การบริหาร การศึกษา	ผลของการชี้แนะทางปัญญาเพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการทำงานเป็นทีมของ นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	5,000
7	อ.ดร.ปรารธนา โกวิทยางกูร	วิจัยและประเมินผล ทางการศึกษา	การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนา ทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	5,000
8	อ.วิมลวิภา บุญกลิ่น	จิตวิทยาและ การแนะแนว	การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างวินัยเชิง บวกของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	5,000
รวมทั้งสิ้น				40,000

ขอให้ผู้ได้รับทุนสนับสนุนปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเคร่งครัด และส่งเล่ม
รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล)

รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง